

UBND TỈNH BẮC GIANG
BAN QUẢN LÝ CÁC KCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KCN-DN

Bắc Giang, ngày tháng 11 năm 2021

V/v triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát
công tác phòng, chống dịch COVID-19
trong các KCN trên địa bàn tỉnh

KHẨN

Kính gửi: Doanh nghiệp trong các KCN

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ Ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế Ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ;

Thực hiện Công văn số 828-CV/TU ngày 16/11/2021 của Tỉnh ủy Bắc Giang về việc khẩn trương xử lý ổ dịch tại Công ty TNHH Luxshare-ICT (Vân Trung) và đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp; ngày 18/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2347/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (*gọi tắt là Tổ kiểm tra, giám sát*) để giúp Chủ tịch UBND tỉnh - Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh kiểm tra, giám sát thường xuyên, toàn diện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Thành phần Tổ kiểm tra, giám sát gồm: Ban Quản lý các KCN, Sở Y tế, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các Trạm Y tế lưu động tại các KCN.

Đối tượng kiểm tra, giám sát: Tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong KCN (Doanh nghiệp có trách nhiệm thống kê, tổng hợp, báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các đơn vị cung ứng, nhà thầu (*kể cả nhà thầu xây dựng*)) có người lao động làm việc tại doanh nghiệp).

Thời gian tiến hành kiểm tra: Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 22/12/2021 và thực hiện giám sát thường xuyên, toàn diện về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp trong các KCN đến khi hết dịch.

Địa điểm kiểm tra, giám sát: Tại trụ sở làm việc của doanh nghiệp.

Nội dung kiểm tra, giám sát: kiểm tra, giám sát thường xuyên, toàn diện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh. Tổ kiểm tra, giám sát kiểm tra tài liệu phòng, chống dịch và kiểm tra, giám sát thực tế tại doanh nghiệp về các nội dung: (1) *Việc xây dựng kế hoạch hoặc phương án chi tiết phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại doanh nghiệp;* (2) *Việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại doanh nghiệp;* (3) *Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức xét nghiệm tầm soát định kỳ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh;* (4)

Công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người lao động; (5) Việc tổ chức phòng cách ly tạm thời đối với các trường hợp F0, khu cách ly tự nguyện đối với các trường hợp F1; (6) Việc thành lập, duy trì hoạt động của Tổ tự quản đảm bảo ANTT gắn với phòng chống dịch và Tổ an toàn COVID-19 tại doanh nghiệp; (7) Việc rà soát, báo cáo số lượng, danh sách chi tiết người lao động làm việc tại doanh nghiệp; ứng dụng CNTT trong quản lý lao động; (8) Việc triển khai cài đặt phần mềm PC-Covid đối với người lao động và việc cập nhật phần mềm Quản lý và Truy vết Covid phục vụ phòng, chống dịch COVID-19; (9) Việc tuyên truyền trong công tác phòng, chống dịch; chuẩn bị pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về phòng, chống dịch.

Để đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát phòng chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp trong các KCN đạt hiệu quả cao, Ban Quản lý các KCN yêu cầu doanh nghiệp thực hiện các nội dung sau:

1. Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 của doanh nghiệp, chuẩn bị Báo cáo bằng văn bản về công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo Đề cương gợi ý và biểu mẫu đính kèm (*in 6 bản, ký đóng dấu của Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp*).

2. Doanh nghiệp cử thành phần làm việc với Tổ kiểm tra, giám sát gồm: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; người phụ trách về: công tác nhân sự, công tác phòng, chống dịch (*Tổ an toàn Covid*), bộ phận an ninh - an toàn, bộ phận Y tế, đại diện công đoàn Công ty (nếu có)... (*Trường hợp Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp vắng mặt thì có giấy ủy quyền*).

3. Các doanh nghiệp bố trí phòng họp và đảm bảo các trang thiết bị an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Đề nghị Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Chỉ huy PCD Covid-19 tỉnh (b/c);
- PCT UBND tỉnh Phan Thế Tuấn (b/c);
- Sở Y tế; Công an tỉnh, LĐLĐ tỉnh;
- Thành viên Tổ kiểm tra, giám sát (*theo Quyết định số 2347/QĐ-UBND*);
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT, QLDN.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Văn Quý